

Số: 155 /TTr-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019), Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trình Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT

Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 làm căn cứ chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM

1. Mục đích

Đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 để các cấp, các ngành, đơn vị chức năng trong tỉnh triển khai thực hiện.

2. Quan điểm chỉ đạo

Bám sát các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2021 - 2025.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết, sau đó gửi lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị và tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung. Ngày 09/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để thảo luận, biểu quyết nội dung dự thảo Nghị quyết theo quy định. Sau đó, đã báo cáo xin ý kiến Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi hoàn thiện gửi về Hội đồng nhân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG

1. Bố cục



Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 có 03 Điều.

2. Nội dung cơ bản

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu tổng quát là: *“Khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của tỉnh; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu; cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long”*.

Triển khai thực hiện nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2016 - 2020 và giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2016 - 2020 được xây dựng trong bối cảnh kế thừa những kết quả quan trọng của tỉnh đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015. Khi bước vào triển khai thực hiện Kế hoạch, bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức. Đối với tỉnh Cà Mau, phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, sạt lở bờ biển, bờ sông, hạn hán, dịch bệnh, sạt lở, sụp lún, triều cường... diễn biến phức tạp, giá cả một số hàng hóa chủ lực không ổn định làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, mặc dù còn khó khăn, hạn chế nhất định nhưng nhìn chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Cà Mau đạt được kết quả quan trọng; cụ thể như sau:

(1) Kinh tế tăng trưởng khá; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được thực hiện tích cực và đạt kết quả bước đầu:

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh trong giai đoạn 2016 - 2020 tăng khá (bình quân gần 7%/năm); quy mô nền kinh tế năm 2020 đạt hơn 60 ngàn tỷ đồng (giá hiện hành), tăng gấp 1,35 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người (tương đương 2.182 USD), tăng gần 1,3 lần so năm 2015; năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình

quân 5,7%/năm. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế đạt được một số kết quả quan trọng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp.

Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng dần thứ hạng qua các năm, tinh thần khởi nghiệp lan tỏa rộng rãi. Các loại hình doanh nghiệp phát triển đa dạng; kinh tế tư nhân ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế; kinh tế tập thể, hợp tác xã có bước phát triển; các doanh nghiệp nhà nước cơ bản hoàn thành sắp xếp, cổ phần hóa theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hợp tác, liên kết vùng được tăng cường; phát triển kinh tế biển, đô thị, xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến. Trong giai đoạn 2016 - 2020 đã thực hiện tốt công tác phối hợp, liên kết phát triển với vai trò là một trong 04 địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long và liên kết phát triển với các địa phương trong cả nước về quy hoạch vùng sản xuất, hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, dịch vụ, du lịch, liên kết xây dựng chuỗi ngành hàng và thương hiệu nông sản... Kinh tế biển phát triển, đóng góp khoảng 55% GRDP; các chương trình đầu tư, hỗ trợ kinh tế biển được triển khai, thực hiện khá tốt; hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, tỷ lệ đô thị hóa đến cuối năm 2020 đạt 22,7%; công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp, đến cuối năm 2020 có 42/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 51% tổng số xã (tăng thêm 25 xã so năm 2015).

Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đạt kết quả khá; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020 chiếm khoảng 28% GRDP của tỉnh.

Thu, chi ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng tập trung chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, chi đảm bảo an sinh xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 24.556 tỷ đồng; tổng chi cân đối ngân sách địa phương 5 năm đạt 49.491 tỷ đồng.

(2) Các đột phá chiến lược được tập trung thực hiện và tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

Triển khai, thực hiện nghiêm túc các thể chế của nhà nước; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả nổi bật: Số thủ tục hành chính giải quyết sớm và đúng hạn đạt tỷ lệ trên 98%; trình độ, năng lực, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được cải thiện; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ tỉnh đến cơ sở được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn; hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền từng bước được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước...

Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020 và các đề án, kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức; thu hút nguồn

nhân lực của tỉnh, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Nguồn nhân lực phục vụ các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng nâng lên.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tập trung nguồn lực đầu tư, ưu tiên vào các ngành, lĩnh vực quan trọng như: Giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, du lịch, xây dựng nông thôn mới... Nhiều dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng (như: Cầu Hòa Trung II, đường Hành lang ven biển phía Nam, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, đường trục chính Đông - Tây, đường Bờ Nam Sông Đốc, đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc... hình thành các trục, tuyến giao thông chính, kết nối các vùng trong tỉnh, 100% số xã đã có đường ô tô về trung tâm xã; giao thông nông thôn phát triển nhanh; hạ tầng thủy lợi đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất; hạ tầng văn hóa - xã hội được ưu tiên đầu tư như: Bệnh viện, trạm y tế, trường học, các thiết chế văn hóa...) đã tạo thêm năng lực, sức cạnh tranh và góp phần thay đổi diện mạo mới cho tỉnh.

(3) Phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện:

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ; các đề tài, dự án nghiệm thu được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn và đời sống. Chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo tiếp tục chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư, đến cuối năm 2020 có 302/508 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 59,4% tổng số trường trên địa bàn tỉnh.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng; cơ sở vật chất ngành y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở được đầu tư, mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Số giường bệnh/vạn dân đến cuối năm 2020 đạt 29,27 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,1%.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể bồi dưỡng truyền nghề) đến cuối năm 2020 đạt 50%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%.

(4) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường và có những chuyển biến rõ nét:

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được quan tâm; tăng cường giải quyết các vấn đề bức xúc trong cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường; đến cuối năm 2020, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô lớn có hệ thống xử lý nước thải theo quy định đạt 100%.

Công tác ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai ngày càng được coi trọng; các giải pháp về ứng phó biến đổi khí hậu được quan tâm lồng ghép vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo hướng thích ứng với xu thế biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ các thiệt hại.

(5) Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả quan trọng

Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, ban hành nhiều nghị quyết cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Chất lượng công tác thẩm tra văn bản, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được nâng lên.

Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, điều hành và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, một số lĩnh vực có bước đột phá. Tổ chức bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã và đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hóa phù hợp với chức danh, vị trí việc làm.

Hoạt động thanh tra và xử lý sau thanh tra đạt yêu cầu, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân; đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường; các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài tiếp tục được rà soát, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết và một số vụ việc đã được giải quyết dứt điểm; khiếu kiện đông người, vượt cấp giảm. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm.

(6) Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại đạt kết quả tốt:

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tuyển quân và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

An ninh chính trị tiếp tục giữ vững. Thực hiện tốt các giải pháp nắm, phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, kích động, lôi kéo tham gia gây rối của các thế lực thù địch. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Hoạt động đối ngoại được mở rộng, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các nước như: Thái Lan, Campuchia, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản... đạt kết quả bước đầu. Đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế, các nhà ngoại giao đến thăm và làm việc, tạo tiền đề đẩy mạnh hội nhập quốc tế, liên kết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 còn gặp một số khó khăn, hạn chế như sau: Một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô kinh tế còn nhỏ; thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một số lĩnh vực còn chậm, hiệu quả, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp; liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị chưa đạt yêu cầu; sản xuất ngư, nông nghiệp thiếu bền vững; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường có nơi chưa tốt; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai ngày càng gia tăng cả về tần suất và cường độ, nhất là hạn hán, xâm nhập mặn, bão, triều cường, sạt lở, sụp lún nghiêm trọng... đã tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân.

2.2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

2.2.1. Mục tiêu tổng quát

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; chú trọng phát triển kinh tế biển; chủ động và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

2.2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

a) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025 bình quân tăng 6,5 - 7%/năm;

- Cơ cấu kinh tế:

+ Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%;

+ Công nghiệp, xây dựng chiếm 35%;

+ Dịch vụ chiếm 32,5%;

+ Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%.

b) Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 chiếm từ 30 - 32% GRDP;

c) Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 06 tỷ USD;

d) Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 35.800 tỷ đồng;

đ) Tổng chi ngân sách nhà nước 5 năm đạt 51.196 tỷ đồng;

e) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm;

g) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%;

h) Tỷ lệ lao động khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giảm còn 40%;

i) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 27% trở lên;

k) Giải quyết việc làm bình quân khoảng 40.000 người/năm;

l) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hàng năm giảm 0,5%, đến cuối năm 2025 còn không quá 1%;

m) Số giường bệnh/vạn dân khoảng 33 giường;

o) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5% trở lên;

p) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (số người tham gia so với số người thuộc diện tham gia) đạt 97,5%;

q) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (số người tham gia so với số người thuộc diện tham gia) đạt 2,5%;

r) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm thất nghiệp (số người tham gia so với số người thuộc diện tham gia) đạt 97,5%;

s) Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 80%, trong đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ 02 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới;

t) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%;

u) Tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý đạt 90%;

v) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%;

x) Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 27%.

2.2.3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhiệm vụ, giải pháp trên một số lĩnh vực như sau:

a) Về kinh tế:

- Đẩy nhanh công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh;

- Tập trung nguồn lực xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành địa phương phát triển mạnh về biển gắn với hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản theo hướng bền vững, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khu vực ven biển, cảng biển;

- Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; khai thác tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; tăng cường kết nối, liên kết phát triển du lịch biển đảo với các địa phương ven biển; tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, toàn diện;

- Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng bằng các hình thức phù hợp;

- Phát triển các thành phần kinh tế, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh;

- Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển, liên kết vùng với các đơn vị, địa phương; giữa trung ương với địa phương; huy động đa dạng các nguồn lực, kết hợp nguồn vốn giữa trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án trọng điểm, có tính chất đột phá;

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thành tựu của tỉnh ra ngoài nước;

- Thực hiện cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước phù hợp, hiệu quả; có giải pháp bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng;

- Quan tâm đầu tư các đô thị động lực, đô thị ven biển và các đô thị nhỏ phù hợp với phê duyệt;

- Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thúc đẩy tăng trưởng, ứng dụng, phát triển mạnh mẽ kinh tế số;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động có các phương án thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

b) Về văn hóa - xã hội:

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng xã hội học tập; huy động tối đa các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng phổ cập giáo dục;

- Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế và gắn với nhu cầu sử dụng của tỉnh và doanh nghiệp;

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hiệu quả của nền kinh tế;

- Đổi mới nội dung, phương thức đầu tư cho phát triển văn hóa theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao;

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có công, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác tôn giáo;

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra; từng bước hiện đại hóa cơ sở, vật chất, trang thiết bị y tế;

- Đẩy mạnh phát triển thông tin và truyền thông, đáp ứng nhu cầu của tổ chức và người dân; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền.

c) Về quốc phòng, an ninh, nội chính:

- Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn;

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (*Tờ trình này thay cho Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 25/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (VIC);
- LĐVP UBND tỉnh (VIC);
- Các Sở: KH&ĐT, Tư pháp (VIC);
- Các phòng NC-TH;
- Lưu: VT (Ch), Lai(TTr08).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Văn Bi